

Hiến tặng nội tạng & mô

Hiến tặng nội tạng và mô là lựa chọn riêng của cá nhân. Hãy chia sẻ quyết định của quý vị với gia đình của quý vị.

Được soạn thảo bởi các y tá lâm sàng của MUHC: Wendy Sherry & Bernard Tremblay cùng với sự hợp tác của cơ quan Canadian Blood Services

Hiến tặng nội tạng & mô là gì?

Hiến tặng nội tạng và mô là lựa chọn quý vị có thể thực hiện để giúp những người khác khỏe mạnh trở lại. Hiến tặng nội tạng cứu sống mạng người bằng cách thay các nội tạng không khỏe mạnh với các nội tạng khỏe mạnh. Hiến tặng mô giúp con người có cuộc sống tốt hơn bằng cách cải thiện thị giác của họ hay ngăn ngừa các sự nhiễm trùng sau khi bị phỏng nặng.

Nội tạng và mô hiến tặng được trao cho những người nào cần chúng nhất. Chúng tộc, phái tính, thu nhập hay danh tiếng không ảnh hưởng đến việc ai là người nhận nội tạng hay mô được hiến tặng.

Chăm sóc và tôn trọng cơ thể quý vị là một phần quan trọng trong quá trình hiến tặng. Nội tạng được lấy ra trong lúc phẫu thuật tại phòng giải phẫu của bệnh viện và mang đến cho người cần hiến tặng. Mô và mắt sau đó được lấy ra. Việc tổ chức tang lễ với quan tài không cần nắp vẫn là một sự chọn lựa.

Nội tạng và mô nào có thể được hiến tặng?

Nội tạng và mô có thể hiến tặng được là:

Nội tạng

Tim, phổi, tụy, tế bào tiểu đảo tụy, gan, thận, bao tử và ruột non

Mô

Giác mạc, củng mạc (sclera), da, van tim, xương, và gân

Ai có thể hiến tặng?

Mọi người đều có thể hiến tặng, từ trẻ sơ sinh đến người già. Tổ chức phụ trách việc hiến tặng nội tạng hay mô sẽ đánh giá từng trường hợp để quyết định nội tạng hay mô nào có thể hiến tặng.

Nói về việc ra đi tất yếu của một người có thể là điều khó khăn, không chỉ đối với riêng bản thân quý vị mà còn đối với cả gia đình quý vị nữa.

Tôi vẫn có thể hiến tặng nếu tôi bị bệnh?

Một tình trạng bệnh lý hay bệnh nặng không khiến quý vị không có khả năng làm người hiến tặng nội tạng. Tất cả những người có khả năng hiến tặng được đánh giá theo từng cá nhân, tình trạng sức khỏe, từng trường hợp một khi đến lúc.

Khi nào tôi nên bắt đầu nghĩ về việc này?

Nói về việc ra đi có thể là điều khó trong lúc quý vị vẫn còn sống. Nhưng nói về quyết định của quý vị để ghi danh làm người hiến tặng nội tạng hay mô là điều cực kỳ quan trọng. Người thân của quý vị phải đồng ý tôn trọng ý nguyện của quý vị lúc cuối đời; nếu quý vị đã có đề cập về vấn đề này, và sẽ dễ dàng hơn cho họ để làm điều đúng đắn.

Nếu quý vị đang nghĩ đến việc hiến tặng, hãy hỏi bác sĩ gia đình hay liên hệ với chương trình hiến tặng của tỉnh bang quý vị.

Tôi có thể hiến tặng bằng cách nào?

Làm thế nào để ghi danh làm người hiến tặng nội tạng và mô tại tỉnh bang quý vị:

- <https://www.donateyourorgans.ca/#register>

Bất kể quyết định của quý vị ra sao, quý vị sẽ luôn luôn nhận được sự chăm sóc y tế thích hợp. Hãy nói với gia đình quý vị về việc quý vị có muốn hiến tặng hay không. Lựa chọn của quý vị sẽ luôn luôn được tôn trọng.

Nên nhớ sự hiến tặng chỉ có thể diễn ra khi quý vị được bác sĩ tuyên bố là đã qua đời.

Quyết định của quý vị để hiến tặng nội tạng hay mô vào lúc cuối cuộc đời giúp những người khác được tiếp tục sống cho đến cuối đời của họ.

Để biết thêm thông tin, xin gửi email cho chúng tôi tại OTDT@blood.ca.